

TUYÊN BỐ TOÀN CẦU CỦA NUTRECO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Khi Nutreco xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi áp dụng hai nguyên tắc chính:

Giữ nó an toàn

Giữ nó riêng tư

Dữ liệu cá nhân cần được bảo vệ tốt. Giữ nó an toàn.

Dữ liệu cá nhân chỉ có thể được chia sẻ trên cơ sở cần biết. Giữ nó riêng tư.

Bạn có thể tải xuống tuyên bố về quyền riêng tư cho dữ liệu khách hàng, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh [tại đây](#).

Bạn có thể tải xuống tuyên bố về quyền riêng tư cho dữ liệu ứng viên [tại đây](#).

Những tuyên bố về quyền riêng tư này không đề cập đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của nhân viên trong bối cảnh mối quan hệ việc làm của họ với Nutreco.

TUYÊN BỐ BẢO MẬT CHO DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐỐI TÁC KINH DOANH

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 11 năm 2022

1. GIỚI THIỆU – CHÚNG TÔI LÀ AI

Tổ chức Nutreco tại địa phương là công ty chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân của bạn (đơn vị kiểm soát dữ liệu), xem [Liên hệ với chúng tôi - Skretting](#) và Hiện [diện toàn cầu - Trouw Nutrition](#).

Tổ chức Nutreco tại địa phương có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Nutreco NV, Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, Hà Lan và/hoặc với SHV Holdings NV Rijnkade 1, 3511 LC Utrecht, Hà Lan và/hoặc các Nhóm liên quan của nó, xem [SHV Family of companies - SHV](#).

Các tổ chức có liên quan Nutreco tại địa phương và Nutreco NV và SHV Holdings NV được gọi là “Nutreco” và “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “là chúng tôi”.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn là một khách hàng (tiềm năng), nhà cung cấp hoặc khác kinh doanh hợp tác- kinh doanh với chúng tôi, khi bạn sử dụng các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi (“bạn” hoặc “của bạn”).

Xin lưu ý rằng các dịch vụ cụ thể có thể phải tuân theo một tuyên bố bảo mật riêng được tham chiếu trong các điều khoản tương ứng, chẳng hạn như việc xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn đang sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động.

2. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

A. TRUYỀN THÔNG THƯƠNG MẠI

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua một trong các biểu mẫu liên hệ trực tuyến của chúng tôi, khi bạn gửi cho chúng tôi câu hỏi, đề xuất, lời khen ngợi hoặc khiếu nại hoặc khi bạn yêu cầu báo giá cho Dịch vụ của chúng tôi.

Vì mục đích này

- chúng tôi xử lý – trong phạm vi áp dụng – Tên của bạn, (kinh doanh) liên hệ chi tiết, và bất kỳ thông

tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi triển khai vào các hoạt động này với sự đồng ý của bạn, để quản lý mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi với bạn và/hoặc bởi vì chúng tôi có lợi ích hợp pháp.

B. Khi bạn sử dụng các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi

Tùy thuộc vào quốc gia bạn sống, chúng tôi cung cấp trang website bán hàng trực tuyến, cổng giao tiếp trực tuyến và ứng dụng có một số chức năng. Ví dụ: thông qua các trang web và ứng dụng của chúng tôi, bạn có thể tìm thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các điều khoản áp dụng của chúng tôi, xem đơn đặt hàng, thay đổi tên, chi tiết liên hệ và thông tin cá nhân khác cũng như liên hệ với chúng tôi.

Khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi xử lý dữ liệu kỹ thuật đối với thiết bị của bạn để giới thiệu đến bạn những chức năng và cho phép chúng tôi quản lý và cải thiện hiệu năng của website và ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn điền thông tin trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, như là như một sản phẩm tham khảo hoặc địa điểm của bạn cho đến việc nhận những thông tin và chức năng liên quan, chúng tôi xử lý dữ liệu để cung cấp cho bạn các thông tin hoặc chức năng được yêu cầu. Hơn nữa, chúng tôi còn xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm cho phép bạn tạo tài khoản người dùng (bạn có thể truy cập bằng tên người dùng và mật khẩu do bạn tạo ra), cho phép bạn lưu dữ liệu của bạn (như là như các thông tin tham khảo và sản phẩm) cho đến các mục đã lưu của bạn và cho phép bạn chia sẻ chúng đến với người khác khi sử dụng tính năng chia sẻ mà bạn có cấu hình trên thiết bị của bạn.

Vì mục đích này

- chúng tôi xử lý các dữ liệu cá nhân mà bạn có nhập vào trang web và các ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như tên, địa chỉ e-mail, danh xưng, số điện thoại, địa chỉ hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn đã thêm vào tài khoản, dữ liệu đăng nhập hoặc dữ liệu cá nhân được tạo bởi các chức năng mà bạn có sử dụng trên trang web và ứng dụng của chúng tôi, và dữ liệu kỹ thuật từ của bạn thiết bị như là như nó địa chỉ IP, các Internet trình duyệt bạn sử dụng, các trang bạn có truy cập trên trang web của chúng tôi, nhấp chuột và hành vi lướt web của bạn và thời lượng truy cập của bạn.

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động này với sự đồng ý của bạn (ví dụ: khi sử dụng cookie tiếp thị và mạng xã hội trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi) và/hoặc vì chúng tôi có lợi ích hợp pháp (ví dụ: khi cung cấp các trang web và ứng dụng hoạt động tốt về mặt kỹ thuật và để cải thiện hiệu suất của chúng).

C. Kết nối mạng xã hội

Các trang web của chúng tôi có thể chứa các chức năng chia sẻ phương tiện truyền thông xã hội khác nhau, chẳng hạn như các nút Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube hoặc LinkedIn, mà với sự đồng ý của bạn, bạn có thể sử dụng để chia sẻ thông tin được cung cấp trên các trang web của chúng tôi với phương tiện truyền thông xã hội do bạn chọn. Các trang web của chúng tôi cũng có thể chứa các liên kết đến các trang truyền thông xã hội của riêng chúng tôi, chẳng hạn như các trang Facebook, YouTube hoặc LinkedIn của Nutreco hoặc nguồn cấp dữ liệu Twitter của chúng tôi mà bạn có thể chọn sử dụng để đăng phản hồi.

Tương tự như vậy, các trang web truyền thông xã hội khác nhau, chẳng hạn như Instagram, Facebook, Twitter hoặc LinkedIn, có thể chứa các quảng cáo của Nutreco có liên kết đến các trang web của chúng tôi. Điều này dựa trên các tìm kiếm hoặc chủ đề mà bạn đã thể hiện sự quan tâm hoặc khi bạn đã tham gia vào các sự kiện của chúng tôi. Các trang web truyền thông xã hội này có thể, với sự đồng ý của bạn, chia sẻ thông tin do bạn cung cấp với chúng tôi khi bạn chọn theo liên kết đến một trong các trang web của chúng tôi.

Việc xử lý thông tin cá nhân tuân theo các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của các tổ chức khác này. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách và thông lệ thu thập, sử dụng và tiết lộ (bao gồm cả các thông lệ bảo mật dữ liệu) của các tổ chức khác, chẳng hạn như Facebook, Apple,

Twitter, Google, Microsoft hoặc bất kỳ nhà phát triển ứng dụng, nhà cung cấp ứng dụng, mạng xã hội nào khác. nhà cung cấp nền tảng phương tiện, nhà cung cấp hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc nhà sản xuất thiết bị, bao gồm mọi thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ cho các tổ chức khác thông qua hoặc liên quan đến các chức năng và/hoặc quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi.

Vì mục đích này

- chúng tôi xử lý tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, ảnh, danh sách liên hệ trên mạng xã hội và bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi có thể truy cập được khi sử dụng các chức năng của mạng xã hội, chẳng hạn như thích trang mạng xã hội Nutreco.

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động này với sự đồng ý của bạn, để quản lý mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi với bạn và/hoặc vì chúng tôi có lợi ích hợp pháp.

D. Đánh giá và chấp nhận Đối tác kinh doanh

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các quy trình đánh giá và chấp nhận của chúng tôi, ví dụ như xác nhận và xác minh danh tính của bạn, thẩm định, kiểm tra tín dụng sơ bộ có thể và sàng lọc theo danh sách trừng phạt của chính phủ và/hoặc cơ quan thực thi pháp luật công khai.

Vì cái này mục đích

- chúng tôi tiến trình của bạn liên hệ chi tiết chẳng hạn như địa chỉ (kinh doanh) của bạn và e-mail Địa chỉ, cá nhân thông tin cá nhân chẳng hạn như của bạn tên và ngày của Sinh, sự chi trả và tín dụng thông tin và chi tiết của của bạn thư tín với chúng ta
- luật pháp yêu cầu chúng tôi tiến hành một số kiểm tra nhất định đối với các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như trong bối cảnh ngăn chặn gian lận, tài trợ khủng bố hoặc rửa tiền. Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, chúng tôi (hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi) có thể cần xử lý dữ liệu tội phạm của bạn, bao gồm dữ liệu liên quan đến hành vi phạm tội, hồ sơ tội phạm hoặc thủ tục tố tụng liên quan đến hành vi phạm tội hoặc trái pháp luật, đồng thời chúng tôi cần xác định và xác thực các đối tác kinh doanh (bao gồm xác nhận và xác minh danh tính của các Cá nhân có liên quan).

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động này để quản lý mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi với bạn và/hoặc để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.

E. Đối với việc ký kết và thực hiện thỏa thuận

Khi bạn đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi với tư cách là khách hàng hoặc khi bạn làm việc cùng chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để ký hợp đồng và tài liệu kỹ thuật số hoặc cho các mục đích hành chính như gửi hóa đơn và thanh toán. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp hoặc nhận và quản lý các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc của bạn, bao gồm các dịch vụ khách hàng có liên quan.

Vì cái này mục đích

- chúng tôi xử lý các chi tiết liên hệ của bạn như địa chỉ (doanh nghiệp) và địa chỉ email, tên và ngày sinh, thông tin thanh toán và tín dụng, số tài khoản ngân hàng, địa chỉ IP (trong trường hợp ký điện tử), chi tiết thư từ của bạn với chúng tôi và các thông tin khác thông tin liên quan đến hợp đồng và tài khoản.

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động này để quản lý mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi với bạn và/hoặc để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.

F. Quản lý mối quan hệ sự và tiếp thị

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, bao gồm các tùy chọn có thể có của bạn mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi, để gửi bạn cung cấp, bản tin, quản lý mối quan hệ khác hoặc truyền thông tiếp thị, bao gồm quảng cáo hoặc lời mời tham gia sự kiện, quản lý sự kiện hoặc quảng cáo, cung cấp dịch vụ khách hàng, thực hiện quản lý tài khoản và thông báo thu hồi. Chúng tôi cũng sử dụng của bạn cá nhân dữ liệu để phát triển, thực hiện và phân tích các chiến lược tiếp thị.

Dựa trên lượt truy cập của bạn vào trang web của Nutreco, chúng tôi có thể hiển thị cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa bên ngoài trang web của Nutreco. Để hiểu những gì liên quan đến bạn, chúng tôi có thể sử dụng các công cụ thủ công và tự động để phân tích thông tin cá nhân của bạn.

Vì cái này mục đích

- chúng tôi xử lý các chi tiết liên hệ của bạn như địa chỉ (doanh nghiệp) và địa chỉ email, các chi tiết cá nhân như tên, Địa chỉ IP, tùy chọn liên hệ, thông tin thanh toán, lịch sử đặt hàng và các chủ đề mà bạn có thể quan tâm (như bạn có thể chỉ định trên trang mạng).
- Ngoài ra, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng cookie (xem đoạn 3 bên dưới) trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi, dựa trên sự đồng ý của bạn.

Không tham gia: Nếu bạn không còn muốn nhận khảo sát hoặc thông tin tiếp thị từ chúng tôi, vui lòng sử dụng các tùy chọn không tham gia trong giao tiếp của chúng tôi hoặc liên hệ với thực thể Nutreco tại địa phương của bạn thông qua biểu mẫu web trên trang web địa phương có liên quan hoặc thông qua người liên hệ thường xuyên của bạn. Bạn cũng có thể chọn liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ bên dưới trong tuyên bố về bảo mật này.

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động này với sự đồng ý của bạn, để quản lý mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi với bạn, để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và/hoặc vì chúng tôi có lợi ích hợp pháp.

G. Phát triển và sự cải tiến sản phẩm và dịch vụ

Chúng tôi xử lý của bạn cá nhân dữ liệu để đánh giá, phân tích và cải thiện sản phẩm và dịch vụ (khách hàng). Chúng tôi làm điều này bằng cách sử dụng và kết hợp dữ liệu khách hàng để phân tích hành vi của khách hàng và điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp. Ngoài ra, chúng tôi làm điều này bằng cách tổng hợp các báo cáo phân tích về việc sử dụng các trang web hoặc ứng dụng của công ty, đánh giá các chiến dịch (trực tuyến) và điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ cho phù hợp, để đảm bảo rằng nó phù hợp với khách hàng, bao gồm phân tích tần suất khách hàng đọc bản tin, tần suất khách hàng truy cập trang web hoặc ứng dụng của công ty, khách hàng nhấp vào trang nào, hàng hóa hoặc dịch vụ nào khách hàng mua thông qua trang web hoặc ứng dụng của công ty.

Vì mục đích

- chúng tôi xử lý các chi tiết liên lạc của bạn như địa chỉ và địa chỉ email của bạn, các chi tiết cá nhân như tên, thông tin thanh toán và tín dụng của bạn và thư từ với chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân bạn đã nhập vào trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi hoặc được tạo bởi các chức năng bạn đã sử dụng trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi và dữ liệu kỹ thuật từ thiết bị của bạn như địa chỉ IP, các trang bạn đã truy cập trên trang web của chúng tôi, hành vi nhấp chuột và lượt web của bạn và thời lượng phiên của bạn.
- Nếu bạn chọn tham gia vào các cuộc khảo sát của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp trong cuộc khảo sát cho mục đích này.

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động này với sự đồng ý của bạn và/hoặc bởi vì chúng tôi có lợi ích hợp pháp.

H. Báo cáo quản lý cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi bao gồm phân tích và phát triển

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân để báo cáo về quản lý chung, quản lý đơn đặt hàng và quản lý tài sản

nhằm hỗ trợ các mục đích khác nhau liên quan đến kinh doanh của Nutreco, chẳng hạn như tận dụng các cơ sở xử lý trung tâm để hoạt động hiệu quả hơn, tiến hành kiểm toán và điều tra, thực hiện kiểm soát kinh doanh, tiến hành khảo sát đối tác kinh doanh, quản lý và sử dụng danh bạ đối tác kinh doanh, tài chính, kế toán, lưu trữ, bảo hiểm, tư vấn pháp lý và kinh doanh, giải quyết tranh chấp, phân tích dữ liệu, phát triển sản phẩm mới, tăng cường, cải thiện hoặc sửa đổi dịch vụ của chúng tôi, điều hành và mở rộng hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như trong bối cảnh sáp nhập, mua lại và thoái vốn và để quản lý các giao dịch đó.

Vì mục đích

- Chúng tôi xử lý các chi tiết liên lạc của bạn như địa chỉ và địa chỉ email, chi tiết cá nhân như thông tin thanh toán và tín dụng, lịch sử thanh toán và đặt hàng, tên, giới tính, nơi cư trú, chữ số của mã zip của bạn và bất kỳ thông tin nào khác được đề cập trong Tuyên bố quyền riêng tư này hoặc do bạn cung cấp cho chúng tôi, nếu điều đó tương thích với các mục đích được đề cập trong đoạn trước. Chúng tôi áp dụng tổng hợp hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân để chuẩn bị và thực hiện báo cáo và phân tích quản lý.

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động này vì chúng tôi có lợi ích hợp pháp.

I. Điều tra tuân thủ và cải tiến chất lượng

Theo luật hiện hành, chúng tôi có thể tiến hành giám sát ngắn hạn được kiểm soát cẩn thận các hoạt động của bạn, chẳng hạn như trong email, tin nhắn văn bản hoặc các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi có với bạn. Chúng tôi có thể làm điều này ví dụ khi chúng tôi có lý do để tin rằng gian lận hoặc tội phạm khác đang được thực hiện, nơi hành vi phạm tội bị nghi ngờ và nơi giám sát tương ứng với loại hành vi phạm tội kỷ luật, hoặc nơi chúng tôi nghi ngờ không tuân thủ các quy định chống rửa tiền hoặc nghĩa vụ kiểm tra chống khủng bố mà chúng tôi phải chịu.

Chúng tôi có thể thực hiện các cuộc điều tra vì lợi ích bảo vệ an ninh của các hệ thống và quy trình liên lạc của chúng tôi hoặc vì mục đích cải thiện chất lượng và đào tạo nhân viên.

Vì mục đích

- chúng tôi xử lý tên, thông tin liên lạc của bạn, thư từ của bạn với chúng tôi, việc bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, các cuộc gọi điện thoại được ghi lại và bất kỳ thông tin nào khác được đề cập trong Tuyên bố quyền riêng tư này hoặc do bạn cung cấp cho chúng tôi.
- để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, chúng tôi (hoặc cơ quan công quyền và chính phủ) có thể cần xử lý dữ liệu của bạn, bao gồm dữ liệu liên quan đến hành vi tội phạm, hồ sơ tội phạm hoặc thủ tục tố tụng liên quan đến hành vi phạm tội hoặc trái pháp luật, liên quan đến các tội hình sự đã hoặc các tình tiết liên quan bị nghi ngờ hoặc đã được thực hiện.

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động này để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, khi phù hợp hoặc cần thiết theo luật hiện hành, bao gồm luật bên ngoài quốc gia cư trú của bạn và bao gồm các khuyến nghị theo ngành (ví dụ: thẩm định đối tác, chống rửa tiền, tuân thủ luật cạnh tranh và luật thuế, chống -sàng lọc khủng bố, tài trợ cho khủng bố hoặc liên quan đến (phát hiện) gian lận hoặc tội phạm khác) hoặc để tuân thủ quy trình pháp lý. Trong các tình huống cụ thể, chúng tôi có thể được yêu cầu trả lời các yêu cầu từ các cơ quan công quyền và chính phủ bao gồm các cơ quan công quyền và chính phủ bên ngoài quốc gia cư trú của bạn. Chỉ khi chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật hoặc khuyến nghị theo ngành mà Nutreco phải tuân theo, thông tin cá nhân có liên quan sẽ được cung cấp cho các cơ quan giám sát, cơ quan chức năng hoặc cơ quan điều tra.

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động này vì chúng tôi có lợi ích hợp pháp, chẳng hạn như để

thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và các chính sách hiện hành khác, để bảo vệ hoạt động của chúng tôi, để bảo vệ quyền, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và/hoặc của bạn hoặc người khác hoặc cho phép chúng tôi theo đuổi các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế thiệt hại mà chúng tôi có thể duy trì hoặc cải thiện chất lượng. Khi phù hợp, chúng tôi tham gia vào các hoạt động này với sự đồng ý của bạn, ví dụ: khi chúng tôi ghi âm cuộc gọi điện thoại với bạn vì mục đích cải thiện chất lượng hoặc đào tạo nhân viên.

J. Bảo vệ Sức khỏe, An toàn, An ninh và Đảm bảo tính toàn vẹn

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để bảo vệ nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh và tài sản của chúng tôi, chẳng hạn như thông qua kiểm soát truy cập vào hệ thống và cơ sở của Nutreco.

Vì mục đích

- chúng tôi xử lý tên của bạn và thông tin liên lạc của bạn
- khi bạn ghé thăm cơ sở của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý thông tin bổ sung như được nêu trong đoạn K tiếp theo.

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động này để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và/hoặc vì chúng tôi có lợi ích hợp pháp.

K. Khi bạn đến thăm cơ sở của chúng tôi

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn đến thăm chúng tôi tại cơ sở của chúng tôi để mục đích đảm bảo kiểm soát truy cập thích hợp và an ninh.

Vì mục đích

- chúng tôi xử lý tên của bạn, thông tin liên lạc của bạn và người bạn đang truy cập và lịch sử truy cập của bạn đến cơ sở của chúng tôi.
- khi đến thăm cơ sở của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể xử lý số đăng ký xe của bạn hoặc cảnh quay CCTV về bạn. Ở một số quốc gia, hình ảnh và video (ví dụ như CCTV) (có thể) được coi là loại dữ liệu đặc biệt. Việc xử lý của chúng tôi ở đây được giới hạn nhằm mục đích bảo vệ sự an toàn và bảo mật cho tài sản của chúng tôi.
- nếu dữ liệu sinh trắc học của bạn được yêu cầu để truy cập an toàn vào cơ sở của chúng tôi hoặc nếu bạn phải xuất trình một dạng ID, dữ liệu sinh trắc học hoặc ID chỉ được sử dụng cho mục đích xác minh. Chúng tôi không ghi lại thông tin này.
- để phù hợp với chuyến thăm của bạn đến cơ sở của chúng tôi, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu về niềm tin tôn giáo hoặc triết học hoặc dữ liệu về sức khỏe của bạn. Điều này đủ điều kiện là loại dữ liệu đặc biệt. Việc xử lý của chúng tôi ở đây chỉ trong chừng mực cần thiết để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của bạn trong chuyến thăm, chẳng hạn như yêu cầu về chế độ ăn uống hoặc việc sử dụng xe lăn.

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động này vì chúng tôi có lợi ích hợp pháp (an toàn và bảo mật tài sản của chúng tôi).

3. COOKIES

Mọi hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua cookie và/hoặc các công nghệ tương tự sẽ diễn ra theo Chính sách [cookie của chúng tôi](#) [OR] [có sẵn trên trang web của tổ chức Nutreco địa phương có liên quan].

4. CHÚNG TÔI LƯU GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết hoặc được cho phép theo các mục đích được nêu trong Tuyên bố về quyền riêng tư này và phù hợp với luật hiện hành.

Các tiêu chí được sử dụng để xác định thời gian lưu giữ của chúng tôi bao gồm

- khoảng thời gian chúng tôi có mối quan hệ liên tục với bạn (ví dụ: khi chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn);
- liệu chúng tôi có phải tuân theo nghĩa vụ pháp lý hay không (ví dụ: một số luật yêu cầu chúng tôi lưu giữ hồ sơ về các giao dịch của bạn trong một khoảng thời gian nhất định trước khi chúng tôi có thể xóa chúng); hoặc
- liệu việc lưu giữ có được khuyến khích theo quan điểm pháp lý của chúng tôi hay không (chẳng hạn như trong nhẹ của một áp dụng quy chế của hạn chế, kiện tụng hoặc điều tra theo quy định).

Sau khi thời hạn lưu giữ áp dụng kết thúc, Nutreco sẽ áp dụng các quy trình mà chúng tôi có để xóa, hủy nhận dạng, ẩn danh hoặc lưu trữ dữ liệu.

5. CHUYỂN DỮ LIỆU QUỐC TẾ VÀ TRUY CẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Do tính chất toàn cầu của tổ chức của chúng tôi và để cung cấp cho bạn một gói sản phẩm và dịch vụ hoàn chỉnh, thông tin cá nhân của bạn có thể được lưu trữ và/hoặc xử lý ở một quốc gia khác với quốc gia bạn cư trú.

Đối với việc truyền dữ liệu quốc tế, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp thích hợp, chẳng hạn như thông qua các thỏa thuận hợp đồng giữa các pháp nhân của Nutreco, bao gồm cả cổ đông của chúng tôi và thông qua các thỏa thuận hợp đồng được đưa ra với các bên thứ ba (ví dụ: đối với việc chuyển từ EEA sang các quốc gia không được Ủy ban Châu Âu coi là phù hợp, chúng tôi đã ký kết các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn EC; bạn có thể có được một bản sao của các biện pháp này bằng cách liên hệ với chúng tôi qua các chi tiết liên hệ bên dưới).

Truy cập dữ liệu cá nhân của bạn trong Nutreco

Nhân viên của chúng tôi chỉ được phép truy cập dữ liệu cá nhân trong phạm vi cần thiết để phục vụ mục đích áp dụng và thực hiện công việc của họ.

Truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn bởi các bên thứ ba

Các bên thứ ba có thể có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn khi có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của họ cho chúng tôi và trong phạm vi việc xử lý đó là cần thiết cho mục đích xử lý đã thỏa thuận với chúng tôi.

Ví dụ về các bên thứ ba:

- Ngân hàng, công ty bảo hiểm, kế toán, cố vấn trong lĩnh vực tài chính, thuế hoặc pháp lý.
- Các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi: 1) đánh giá và chấp nhận các đối tác kinh doanh của chúng tôi 2) ký kết và thực hiện các thỏa thuận với các đối tác kinh doanh của chúng tôi 3) quản lý mối quan hệ và tiếp thị 4) chạy các quy trình CNTT của chúng tôi, ví dụ để giúp chúng tôi duy trì mạng CNTT và cơ sở hạ tầng và bảo mật liên quan, bao gồm các chuyên gia pháp y; 5) dịch vụ liên quan đến vận chuyển, để cung cấp sản phẩm của chúng tôi cho bạn; 6) thực hiện bất kỳ mục đích nào khác được đề cập trong tuyên bố bảo mật này.
- Trong các trường hợp khác, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba, trừ khi pháp luật yêu cầu. Trong các tình huống cụ thể, chúng tôi có thể được yêu cầu trả lời các yêu cầu từ các cơ quan công quyền và chính phủ bao gồm các cơ quan công quyền và chính phủ bên ngoài quốc gia cư

trú của bạn. Chỉ khi chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật hoặc khuyến nghị theo ngành mà Nutreco phải tuân theo, thông tin cá nhân có liên quan sẽ được cung cấp cho các cơ quan giám sát, cơ quan chức năng hoặc cơ quan điều tra.

6. BẢO MẬT

Chúng tôi tìm cách sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân trong tổ chức của chúng tôi.

Thật không may, không có hệ thống lưu trữ hoặc truyền dữ liệu nào có thể được đảm bảo an toàn 100%. Nếu bạn có lý do để tin rằng sự tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn (ví dụ: nếu bạn cảm thấy rằng tính bảo mật của bất kỳ tài khoản nào bạn có với chúng tôi đã bị xâm phạm), vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi về sự cố bằng cách liên hệ với chúng tôi theo với các chi tiết liên hệ được cung cấp trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

7. QUYỀN CỦA BẠN VÀ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn muốn truy cập, chỉnh sửa, cập nhật, hạn chế hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi xử lý, phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc nếu bạn muốn truyền bản sao điện tử dữ liệu cá nhân của mình cho một công ty khác (trong phạm vi quyền chuyển dữ liệu này được cung cấp cho bạn theo luật hiện hành), bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu thực hiện các quyền của mình.

Trong yêu cầu của bạn, vui lòng nêu rõ nhất có thể thông tin cá nhân mà yêu cầu của bạn liên quan đến. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp xác minh danh tính của bạn trước khi trả lời yêu cầu của bạn. Nếu bạn đã tự thêm thông tin vào tài khoản người dùng của mình thì bạn cũng có thể truy cập vào tài khoản người dùng của mình để tự truy cập, sửa hoặc xóa thông tin đó.

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi yêu cầu của bạn ngay khi có thể thực hiện được một cách hợp lý và trong bất kỳ trường hợp nào trong bất kỳ khung thời gian nào được pháp luật yêu cầu. Chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu của bạn theo cách thức được pháp luật quy định. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin nhất định cho mục đích lưu trữ hồ sơ và/hoặc để hoàn thành bất kỳ giao dịch nào đã bắt đầu trước khi bạn yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa. Cũng có thể có thông tin dư thừa sẽ vẫn còn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và các hồ sơ khác, sẽ không bị xóa. Nếu chúng tôi không chấp nhận yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn lý do.

Câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về Tuyên bố về Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với tổ chức Nutreco tại địa phương của bạn thông qua biểu mẫu web trên trang web địa phương có liên quan hoặc thông qua người liên hệ thường xuyên của bạn. Bạn cũng có thể chọn liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến privacy@nutreco.com. Vì thông tin liên lạc qua e-mail không phải lúc nào cũng an toàn, vui lòng không đưa thông tin nhạy cảm vào e-mail của bạn gửi cho chúng tôi.

Trong trường hợp có nhiều tổ chức của Nutreco tham gia vào việc xử lý dữ liệu (bộ điều khiển chung), chúng tôi đã sắp xếp để xử lý phối hợp hoặc trung tâm (ví dụ: nơi dữ liệu được xử lý trong hệ thống CNTT toàn cầu). Bạn có thể nhận được bản chất của thỏa thuận này theo yêu cầu qua địa chỉ email ở trên.

Ở một số quốc gia (ví dụ: ở Liên minh Châu Âu), bạn cũng có thể khiếu nại với cơ quan giám sát của quốc gia hoặc khu vực của mình hoặc nơi xảy ra cáo buộc vi phạm luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.